



ที่ สก ๗๓๑๐๑/ว๑๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่ ๘ สก ๒๗๑๘๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

เรียน กำนันตำบลตาพระยา,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ - ๑๗,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา,
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน,ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้านหนองไผ่,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑,
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพเซียม,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเวียน,ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเซียม,ผู้จัดการ
สถานประกอบการ,ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่องขอความร่วมมือองค์กร สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพให้ได้ใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงขอความร่วมมือจากท่านในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อให้คนพิการหรือทุพพลภาพจะสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด อบต. ตาพระยา
โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๘๗๘๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กร สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพให้ได้ใช้ประโยชน์ โดยการสร้างเสริมและสนับสนุนให้องค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงขอความร่วมมือองค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ๕ ประเภท ได้แก่ ป้ายหรือสัญลักษณ์ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ และบริการข้อมูลสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อคนพิการหรือทุพพลภาพจะสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสำรวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา